

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ผู้มาประชุม จำนวน ๒๑ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายปรารภ นางสันเทียะ	ประธานสภา อบต.หินดาด	
๒	นายประจักษ์ เจริญลาภ	รองประธานสภา อบต.หินดาด	
๓	นายกุเมศ เศรษฐี	เลขานุการสภา อบต.หินดาด	
๔	น.ส.จิตติมา พวงแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายเสถียร กลางสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๖	นายยุทธนา สอนจันดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๗	นายทัศนัย พันเหนือ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๘	นายสมหมาย ดาวโรสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๙	นายวุฒิไกร ประจันทะสี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๑๐	นายทองปาน ภูคำศักดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๑๑	นางบัวเรียน แก้งคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๑๒	นายมิตร อัครชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๓	นายอุดม ฤทธิ์ภักดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๔	น.ส.เกยุมาศ ในพิมาย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๕	นายทองปอน ภูคำศักดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๖	นายดวน ศรีใส	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๑๗	นายชัชวาลย์ ยิ่งทองกลาง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๑๘	นายมาลา แก้วมีศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓	
๑๙	นางป้าจารย์ ค้ำสเปอร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	
๒๐	นายประมวล ไปเจอะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	
๒๑	นายนาน มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕	

ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสมาน ลอยสวรรค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ขาด
๒	น.ส.จารุวรรณ พรหนองแสน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ขาด

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายพิบูลย์ แสงสุระ	นายก อบต.หินดาด	
๒	นายดำรง พิมพ์ภักดี	รองนายก อบต.หินดาด	
๓	นายเจริญ ไปเจอะ	รองนายก อบต.หินดาด	
๔	นายบุญมา คงวุฒิ	ที่ปรึกษานายก อบต.หินดาด	
๕	นางปราณี สอนจันดา	เลขานุการนายก อบต.หินดาด	
๖	น.ส.สุภาวดี ศรีวิเศษ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๗	น.ส.ศนินันท์ สิมรัมย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๘	น.ส.สุวิษญ์ นาศรี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	
๙	นายวิเชียร แท้ไรสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	
๑๐	น.ส.สกลภัทร อินเอยม	หัวหน้าสำนักปลัด	
๑๑	นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน	รองปลัด อบต.หินดาด	
๑๒	นายบรรจง นามวงษา	นายช่างโยธา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดครบองค์ประชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เชิญ นายปรารภ นางสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ให้พรพร้อมกัน และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้ขอขยายระยะเวลาการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ๑๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และข้อราชการอื่น ๆ รายละเอียดตามประกาศอำเภอห้วยแถลง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ๑.๑ ปรีกษาหารือให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
เนื่องจาก นายบุญมา ม่วงกล้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกสะทอน ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดด้วยนั้น ได้ยื่นใบลาออกต่อนายอำเภอห้วยแถลงตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ มีผลทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดว่างลงทันที ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป จึงขอปรีกษาสภาท้องถิ่นให้เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดชั่วคราว ท่านเห็นว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเหมาะสม เชิญเสนอชื่อครับ

/นายทัศนัย...

นายทัศนัย พันเหนือ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ ประธานสภาฯ	ขอเสนอ นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดชั่วคราว ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ผู้รับรอง ๑. นายสมหมาย ดาวไรสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ๒. นายเสถียร กลางสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีก ถือว่า นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดชั่วคราว เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวนั่งประจำที่ครับ รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<u>เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว</u>
	<u>๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓</u>
มติที่ประชุม	มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<u>กระทู้ถาม</u> -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<u>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</u> -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	<u>เรื่องเพื่อพิจารณา</u>
ประธานสภาฯ	<u>๕.๑ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดแทนตำแหน่งที่ว่าง</u> เนื่องจากท่าน นายบุญมา ม่วงกล้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด หมู่ที่ ๑๕ ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดด้วยนั้น ได้ยื่นใบลาออกต่อ นายอำเภอห้วยแถลง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ มีผลทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดว่างลงทันที ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม และงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ดินเห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น คำเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอ ไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลาก

ข้อ ๑๔ ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นในคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม วรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด ขอเชิญเสนอชื่อได้ครับ

นายนาน มาสูงเนิน ขอเสนอ นางปจาร์ีย์ คัสเปอร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด

นางปจาร์ีย์ คัสเปอร์ ขอสละสิทธิ์ค่ะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔

ประธานสภาฯ

นางปจาร์ีย์ คัสเปอร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ สละสิทธิ์ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้มาเป็นเลขานุการสภาฯ ใหม่ครับ

นางปจาร์ีย์ คัสเปอร์ ขอเสนอ นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ผู้รับรอง ๑. นายทัศนัย พันเหนือ สมาชิกสภา อบต. หินดาด หมู่ที่ ๓
๒. นายมิตร อัครชาติ สมาชิกสภา อบต. หินดาด หมู่ที่ ๖

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่
ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอรายชื่ออีก เป็นอันว่า นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด หมู่ที่ ๑๑ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด

ประธานสภาฯ

เมื่อสภาฯ ได้เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด เรียบร้อยแล้ว เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราวพ้นจากหน้าที่ และขอให้เลขานุการสภาฯ นายภูเมศ เศรษฐี มาตั้งประจำที่เพื่อทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ต่อไป

ประธานสภาฯ

๕.๒ กองคลัง-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

น.ส.ศนิพนธ์ สิมรัมย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียด

ด้วยกองคลังมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับพนักงานส่วนที่ตำบลที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การปฏิบัติ

น.ส.ศนินันท์ สิมรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ราชการมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อ
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังรายการต่อไปนี้

โอนลด จำนวน ๑ รายการเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลของกองคลังประกอบด้วยผู้อำนวยการ นักวิชาการเงินและ
บัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๒๙๑,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ
๓๗๕,๓๘๙.๖๘.-บาท ขอโอนลดงบประมาณ ๑๗,๐๐๐.-บาท รวมมีงบประมาณ ๓๕๘,๓๘๙.๖๘.-บาท
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.-บาท

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน (เครื่อง
คอมพิวเตอร์) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ประกาศ
ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๐.-บาท โอนเพิ่ม
งบประมาณ ๑๗,๐๐๐.-บาท รวมมีงบประมาณ ๑๗,๐๐๐.- บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑
หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD(๑๙๒๐x๑๐๘๐)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และBluetooth

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มี

เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้กองคลังโอน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ตามที่เสนอ ยกมือครับ

มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง ๓ เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ) (องค์ประชุม ๒๐ คน)

ประธานสภา	<u>๕.๓ สำนักปลัด-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</u> เชิญสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียด
นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน รองปลัด อบต.หินดาด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ดังนี้ <u>รายการที่ ๑</u> โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๙,๙๑๖.๔๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน ๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๑๘,๙๑๖.๔๐ บาท โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภท รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท ก่อนโอนมียอดคงเหลือ ๑๖,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๗,๐๐๐ บาท
ประธานสภา ที่ประชุม	มีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ไม่มี
ประธานสภา	เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้สำนักปลัดโอนงบประมาณรายจ่าย ตามที่เสนอ ยกมือครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง ๕ เสียง (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา นายทัศนัย นายสมหมาย) (องค์ประชุม ๒๐ คน)
	<u>รายการที่ ๒</u>
	โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนลดมียอดคงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน ๒๘,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน ๒๒๑,๔๐๐ บาท โอนตั้งรายการใหม่ จำนวนเงิน ๒๘,๖๐๐ บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ตั้งไว้ ๒๘,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติดังนี้ ๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมพิวเตอร์

๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการ พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล(SEER) สูงกว่า

๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

-อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ประธานสภา
ที่ประชุม

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ไม่มี

เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้สำนักปลัด โอนงบประมาณรายจ่าย ตามที่เสนอ ยกมือครับ

มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงตออกเสียง ๓ เสียง
(ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) (องค์ประชุม ๒๐ คน)

ประธานสภา

๕.๔ สำนักปลัด -ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

-เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือน้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ของ อบต.หินดาด ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๔ หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๒

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ของ อบต.หินดาด ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๔ หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๒

ประธานสภา
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มี

ประธานสภา

เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้สำนักปลัด
โอนงบประมาณรายจ่าย ตามที่เสนอ ยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง ๓ เสียง
(ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) (องค์ประชุม ๒๐ คน)

ประธานสภาฯ

๕.๕ กองช่าง - ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

เชิญกองช่างชี้แจง

ตามที่ สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบให้กองช่าง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ โครงการ ในการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแต้-สระประปา บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑
 ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มที่ ๑-ทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑
 ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถึงประปา-บ้านนายวีระวัฒน์ เลย์ไธสง หมู่ที่ ๓
- เนื่องจากรายละเอียดโครงการทั้ง ๓ โครงการ พิมพ์ตกไม่ครบตามรายละเอียดในประมาณราคาและแบบแปลน กองช่างจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มทั้ง ๓ โครงการ เพื่อนำเสนอต่อสภาฯพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓

โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มที่ ๑-ทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มที่ ๑-ทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ สถานที่ก่อสร้าง บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา งานถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.หินดาด ที่ ๔๐/๒๕๖๓)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๑๐๙

ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มที่ ๑-ทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ สถานที่ก่อสร้าง บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ ต.หินดาด

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา งานถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย

๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จำนวน ๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลง

หินคลุกตามสภาพ(ตามแบบ อบต.หินดาดที่ ๔๐/๒๕๖๓)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๑๐๙

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแต้-สระประปา บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแต้-สระประปา บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ สถานที่ก่อสร้าง บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ ต.หินดาด
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา งานถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.หินดาดที่ ๔๑/๒๕๖๓)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๕

ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแต้-สระประปา บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ สถานที่ก่อสร้าง บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ ต.หินดาด
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา งานถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จำนวน ๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ
(ตามแบบ อบต.หินดาดที่ ๔๑/๒๕๖๓)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๕

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถังประปา-บ้านนายวีระวัฒน์ เลยไรสง
บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถังประปา-บ้านนายวีระวัฒน์ เลยไรสง บ้านหนองพลอง
หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓ ต.หินดาด
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา งานถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร (ตามแบบ อบต.หินดาดที่ ๔๐/๒๕๖๓)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑

ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถังประปา-บ้านนายวีระวัฒน์ เลยไรสง บ้านหนองพลอง
หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓ ต.หินดาด
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา งานถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จำนวน ๗๔๘.๐๐ ตาราง

เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ
อบต.หินดาดที่ ๒๓/๒๕๖๓)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑
- นายบรรจง นามวงษา ข้อผิดพลาดคือ พิมพ์ตกหล่น
นายช่างโยธา
- ประธานสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
- นายสมหมาย ดาวโธสง ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว โครงการที่เข้ามาเข้าสภา ครั้งนี้ ได้กันเงินไว้หรือไม่ จะดำเนินการ
สมาชิก อบต.หมู่ ๓ ทุนหรือไม่
- นายบรรจง นามวงษา โครงการที่นำมาเข้าใหม่รอบนี้ เปลี่ยนแปลงเมื่อการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว รายละเอียดไม่ครบ
นายช่างโยธา ไม่ตรงกันกับในแบบแปลนและประมาณราคา เลยนำเข้าอีกรอบ และได้ทำกันเงินเข้าสภา
เช่นกัน หลังสภา เห็นชอบก็สามารถดำเนินการต่อได้
- นายก อบต.หินดาด เดิมเราเปลี่ยนแปลงโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่พิมพ์ตก แคปริมาณงานไม่น้อยกว่า เลยต้องมา
เพิ่มทั้ง ๓ โครงการ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้ง ๓ โครงการมีกันเงินไว้ในระเบียบวาระต่อไป
- ประธานสภา เจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้เข้าใจแล้ว มีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
- ประธานสภา เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้กองช่าง
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามที่เสนอ ยกมือครับ
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง ๓ เสียง
(ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) (องค์ประชุม ๒๑ คน)
- ประธานสภา ๕.๖ กองช่าง - ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและแก้ไขรูปแบบรายการรายละเอียดใน
สัญญาตามโครงสร้างในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เชิญกองช่างชี้แจง
- นายบรรจง นามวงษา เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
นายช่างโยธา ๒๕๖๓ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโครงการ รายละเอียดข้อเท็จจริง ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔ (ชอยบ้านนายสุริน
ประไพสัง) งบประมาณตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐.- บาท
 - ช่างตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการพบว่าความยาวของถนนที่จะดำเนินการไม่เพียงพอ
เนื่องจากติดพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชน และยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างแต่อย่างใด
ความกว้างได้แต่ความยาวต้องลดปริมาณลง
 ๒. โครงการขุดสระน้ำประปา บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๙๔,๐๐๐.-บาท
 - ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เริ่มทำงาน
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครบสัญญาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนอิสระชัยคำไม้
 - พบปัญหาอุปสรรคของโครงการ คือ ฤดูฝน ช่วงสิงหาคม -กันยายน ๒๕๖๓ มีฝนตกลงมา
ทำให้ปริมาณน้ำในสระมีจำนวนมาก เมื่อผู้รับจ้างเริ่มลงงาน พบว่าปริมาณน้ำในสระมีจำนวนมาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบ รายละเอียดของโครงการที่กำหนดไว้ตามสัญญา ผู้รับจ้าง

จำเป็นต้องสูบน้ำออกจากสระประปาเพื่อดำเนินการขุดสระ แต่ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด หมู่ที่ ๘ ไม่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการสูบน้ำออกจากสระประปา เพราะกลัวเกิดปัญหาภัยแล้งเพราะใกล้หมดช่วงฤดูฝนทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ -ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ จึงได้มีการประชุมหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสรุปผลที่ประชุมประชุมประชาคมไม่ยินยอมให้ดำเนินการสูบน้ำออกจากสระประปาเพราะว่าขณะนี้ปริมาณกักเก็บน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดปี ให้ดำเนินการแก้ไขรูปแบบฯ เป็นขุดลอกขยายเพิ่มพื้นที่ ทำป้องกันแนวเขตการบุกรุกของที่ข้างเคียง ทำแนวกันรั้ว นำเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดพิจารณา - ตามแบบขุดพื้นนอก พื้นที่ชาวบ้านรอบสระก็ไม่ชัดเจน ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบแนวเขตมีหลักเขตชาวบ้านได้ทำกระท่อมไว้แต่เขาก็ยินยอมย้ายออกเพราะเขารุกล้ำเข้ามา - กงช่างจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและแก้ไขรูปแบบรายการรายละเอียดในสัญญาตามโครงสร้างในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ โครงการ เพื่อนำเสนอต่อสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓

โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔ (ซอยบ้านนายสุริน ประโพล้ง) ข้อความเดิม

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสะพานทอง(ซอย บ้านนายสุริน ประโพล้ง) สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่าจำนวน ๑๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หินดาด เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓) ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ งบประมาณดำเนินการ ๙๙,๐๐๐.-บาท -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ , ๖๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของ อบต.หินดาด หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๑๓๗

ข้อความใหม่

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะพานทอง (ซอยบ้านนายสุริน ประโพล้ง) สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่าจำนวน ๙๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓) ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ งบประมาณดำเนินการ ๕๑,๐๐๐.- บาท -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ , ๖๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของ อบต.หินดาด หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๑๓๗ ในเบื้องต้นคุยกับท่านสมาชิกสภา ไว้แต่แรกว่า เงินส่วนที่เหลือ ๔๘,๐๐๐ บาท จะไปตั้งเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้า แต่เมื่อได้ประสานข้อมูลกับการไฟฟ้าแล้ว ปรากฏว่า ไม่สามารถทำได้ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ รับทราบ

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

๒. โครงการขุดสระน้ำประปา บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘

ข้อความเดิม/ตามสัญญาจ้างฯ

๒. โครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านเมืองเพชร สถานที่ดำเนินการ บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ ตำบลหินตาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดลอกขยายพื้นที่กักเก็บน้ำสระ ขนาด กว้าง ๘๗.๐๐-๙๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐-๙๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ขุดไม่น้อยกว่า จำนวน ๗,๙๖๕ ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด-ขน จำนวน ๒,๔๐๘ ลบ.ม. และงานดิน ขุดปรับเกลี่ยตกแต่ง -งานรื้อวัชพืช ต้นไม้ ปริมาณดินขุด จำนวน ๑,๘๙๖ ลบ.ม. งานปรับเกลี่ย ตกแต่งทับแน่นคันสระรอบบริเวณทั้งหมด งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ จำนวน ๒๐.๐๐ ท่อน(ตามแบบ อบต.หินตาดเลขที่ ๑๒/๒๕๖๓)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ , ๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)ของ อบต.หินตาดหน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑๑

ข้อความใหม่/ -ขออนุมัติแก้ไขรูปแบบรายการฯ

๒. โครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านเมืองเพชร สถานที่ดำเนินการ บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ ตำบลหินตาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดลอกขยายพื้นที่กักเก็บน้ำสระ ขนาด กว้าง ๙๕.๐๐ - ๑๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐- ๑๐๒ เมตร หรือพื้นที่ขุดไม่น้อยกว่าจำนวน ๙,๖๕๒ ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐เมตร ปริมาณดินขุด จำนวน ๔,๓๐๔ ลบ.ม. และงานดินขน(ทั้งดิน ระยะทางไม่เกิน ๑ กิโลเมตร)ปริมาณดินขนจำนวน ๒,๑๖๗ ลบ.ม.งานรื้อวัชพืช ต้นไม้ งาน ปรับตกแต่งผนังความลาดเอียงและปรับเกลี่ยตกแต่งทับแน่นคันสระรอบบริเวณทั้งหมด งานวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ จำนวน ๒๐.๐๐ ท่อน(ตามแบบ อบต.หินตาดเลขที่ ๑๒/๒๕๖๓) ปรับราคา/ความเหมาะสม ตามแบบ ปร.๔/ปร.๕ งบประมาณดำเนินการ ๑๙๒,๐๐๐.- บาท ตามสัญญาเราทำ ๑๙๔,๐๐๐ บาท พอปรับเปลี่ยนแบบแปลนทำได้ ๑๙๒,๐๐๐ บาท สามารถ ปรับลดได้หรือไม่

ปรับลดไม่ได้ ต้องเพิ่มปริมาณงานให้ผู้รับจ้าง ไม่อย่างนั้นผู้รับจ้างอาจจะร้องเรียน

ขอให้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ให้ความคิดเห็นครับ

ที่ขยายสระประปา เจ้าของที่รอบข้างให้ทำตามที่เจ้าหน้าที่บอก กองช่างไปดูแล้วทำได้เต็มที่ ทำตามแนวเขตที่เหลือไว้ข้างละ ๒ เมตร ซึ่งชาวบ้านรุกล้ำเข้าไป มีรั้วกัน เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เจ้าของที่ก็บอกให้ทำได้

ชาวบ้านไม่ให้สูบน้ำออก ไม่ขุด แต่สัญญาเดินไปแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำปรึกษากันให้ขยาย ปัญหา คือว่า ช่างได้ขอแก้ไขรูปแบบเดิม ๑๙๔,๐๐๐ บาท ช่างมาประมาณใหม่ได้ ๑๙๒,๐๐๐ บาท หายไป ๒,๐๐๐ บาท ปรึกษารองปลัดฯ ให้เรียบริ้อย ถ้าเราเอากการเปลี่ยนแปลงเข้าสภาฯ ไม่ผิด หรอกครับ รัฐไม่ได้เสียประโยชน์อะไร

ตอนส่งมอบพื้นที่ บอกพื้นที่พร้อม พร้อมทั้งจะทำสัญญา พอไปลงนามสัญญาไปแล้วบอกว่าพื้นที่ ไม่พร้อม มันขัดแย้งกัน เรามีเอกสารส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ตรงนี้เป็นความบกพร่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถ้าแก้ต้องหลวงได้ประโยชน์ ช่างทำไม่คุ้มค่านวณเงินให้ได้ ๑๙๔,๐๐๐ บาท เท่าเดิม ลดปริมาณเงินไป ๒,๐๐๐ บาท คำนวณให้ได้เท่าเดิมได้หรือไม่

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา
น.ส.ศนิรัตน์ สิมรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา
นายอุดม ฤทธิ์ภักดี
สมาชิก อบต.หมู่ ๘
นายก อบต.หินตาด
น.ส.ศนิรัตน์ สิมรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบรรจง นามวงษา สามารถคำนวณได้เท่าเดิมครับ
นายช่างโยธา

นายก อบต.หินดาด ขาด ๒,๐๐๐ บาท หลวงไม่ได้เสียประโยชน์ ตอนมอบพื้นที่ สภาพพร้อม แต่มีฝนตกลงมา
น.ส.ศนินันท์ สิมรัมย์ ณ ตอนนี้อย่างต้องเปรียบเทียบราคามา คือทำไมไม่เอาชุดให้ได้มากกว่าเดิม ทำให้เงินได้เท่าเดิม
คือบริหารจัดการที่ดิน สามารถคำนวณได้เท่าเดิมหรือไม่

นายบรรจง นามวงษา ถ้าเพิ่มป้ายโครงการ ๓,๐๐๐ บาทได้หรือไม่
นายช่างโยธา

น.ส.ศนินันท์ สิมรัมย์ ไม่ได้ ค่าป้ายโครงการไม่ได้ เพราะไม่ได้คิดค่าแพ็คเกจ ต้นทุนเขาจะไม่ให้ค่าป้ายโครงการ
นายบรรจง นามวงษา ป้ายโครงการไม่ได้รวมกับแพ็คเกจ ถ้าอย่างนั้นจะทำปริมาณงานใหม่ นำมาชี้แจงใหม่ นำ BOQ
นายช่างโยธา มาชี้แจงใหม่ ขอมติช่วงป้าย

นายสมหมาย ดาวโรตอง สมาชิกสภาฯ รอว่าระหว่างการทำของกองช่างกับระเบียบให้ตรงกัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓

ประธานสภาฯ ให้ไปทำมาเสนอใหม่ บ่ายมาประชุมใหม่

นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน เป็นการลงนามในสัญญาไปแล้ว เป็นการแก้ไขสัญญาตาม พรบ.หรือระเบียบแก้ไขได้เพื่อประโยชน์
รองปลัด อบต.๗ ทางราชการ ตามระเบียบมาตรา ๙๗, ๑๖๕ ถ้าจะเพิ่มลดวงเงินให้ลดไปพร้อมกันตามวิธีการ
งบประมาณ ระเบียบข้อกฎหมายบอกว่าวงเงินเพิ่มหรือลด ช่าง คณะกรรมการตรวจรับทำ
ความเห็นมาว่าการแก้ไขครั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ รัฐไม่เสียประโยชน์ ให้มีการเปรียบเทียบ
ค่าเงิน ค่างาน

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม คุณมาเริ่มต้นใหม่จะให้สภาฯ เปลี่ยนแปลง ความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ถูก
นายก อบต.หินดาด รองปลัดบอกว่าแก้ได้

นายภูเมศ เศรษฐี หลักของงบประมาณตัวนี้ ๑๙๔,๐๐๐ บาท ปริมาณเงินลดเหลือ ๑๙๒,๐๐๐ บาท คือให้ใน
เลขานุการสภาฯ ราคาเดิม มาตรา ๙๗ วรรค ๑ และวรรค ๒ การแก้ไขและบริหารสัญญาจ้างต้องไปพร้อม ๆ กัน
ปริมาณงานจะไปทำอย่างไรก็ตามวิชาการช่าง ให้ได้ราคาเท่าเดิม ลักษณะวิธีการแก้ไขให้ยื่นยึด
หลักการเดิม บ่ายไปพิจารณา ทำให้สมบูรณ์ รอชี้แจงและอนุมัติเป็นรอบป้าย

ประธานสภาฯ ๕.๗ กองช่าง - ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เชิญกองช่างชี้แจง

นายบรรจง นามวงษา กองช่าง มีความประสงค์จะขอเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อขอเงินไว้เป็นรายจ่าย
นายช่างโยธา รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีฯ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์-ห้องน้ำ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหินดาด
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร งานเปลี่ยนหลังคาจาก
กระเบื้องเป็นกระเบื้องเหล็กสกรรไท งานปรับปรุงพื้นห้องน้ำ-ผนัง งานสีภายใน-ภายนอกอาคาร
งานฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด งานไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
(ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๒๑/๒๕๖๒) ขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่ายรายจ่าย จำนวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท

- นายบรรจง นามวงษา - เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเคยโอนงบประมาณฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
นายช่างโยธา ใหม่และได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน กันไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ขอให้สภาฯ พิจารณาจะสามารถกันได้หรือไม่
- นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน โครงการแรกเคยขออนุมัติกันเงินเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ จะขอกันเงินอีกแต่ในกรณีนี้
รองปลัด อบต. จะไม่ใช่คำว่ากันเงิน จะเป็นขอขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาฯ อีกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคสอง ถ้ากันเงินธรรมดา เป็นข้อ ๕๙ วรรคแรก
โครงการนี้กันเงินมาแล้ว จะขอต่อ ต้องเป็นการขยาย
- นายบรรจง นามวงษา สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์-ห้องน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
นายช่างโยธา รองปลัดฯ แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นคำว่า ขอยขยายเวลาเบิกจ่ายออกไปอีก กองช่างจึงขออนุมัติสภาฯ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ตามที่ท่านรองปลัดฯชี้แจง ขอสภาฯ
ประธานสภาฯ พิจารณาครั้นตามที่เจ้าหน้าที่อธิบาย มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
ท่านใดอนุมัติให้กองช่างขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์-ห้องน้ำ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดออกไปอีก ๑ ปี ยกมือครับ
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปอีก ๑ ปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ)
- นายบรรจง นามวงษา ต่อไปขอชี้แจงโครงการที่ขอกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
นายช่างโยธา ๑. โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้านห้วยยาง (แบบโดมบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗)
งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบโดม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า จำนวน ๖๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบอบต.
หินดาดเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓) ขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่ายรอจ่าย จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถ้ำประปา-บ้านนายวีระวัฒน์ เลย์ไรสง บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓
งานถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่าจำนวน ๗๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินดาดที่ ๒๓/๒๕๖๓)ขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่าย
รอจ่าย จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มที่ ๑-ทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑
งานถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่าจำนวน ๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หินดาดที่ ๔๐/๒๕๖๓)
ขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่ายรอจ่าย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแด้-สระประปา บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑
งานถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่าจำนวน ๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หินดาดที่ ๔๑/๒๕๖๓)
ขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่ายรอจ่าย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะพานทอง (ซอยบ้านนายสุริน ประโพลั้ง) หมู่ที่ ๑๔
งานถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า จำนวน ๙๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓) ขออนุมัติกันเงิน
ไว้เป็นรายจ่ายรอจ่าย จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท

นายบรรจง นามวงษา นายช่างโยธา	-ในตอนแรกที่ได้ปรึกษากับท่านสมาชิกสภา ว่าเงินที่เหลือ ๔๘,๐๐๐ บาท จะนำไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้านั้น ทางกองช่างได้ประสานงานไปทางการไฟฟ้าปรากฏว่าทางการไฟฟ้าแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เงินที่เหลือ ๔๘,๐๐๐ บาท จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ได้ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกฯ หมู่ ๑๔ ทราบ
น.ส.ศนิรัตน์ สิมรัมย์ ผู้อำนวยการกองคลัง	ขอชี้แจงเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะพานทอง (ซอยบ้านนายสุริน ประโปลัง) หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐ บาท แต่มีการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงโครงการลดงบประมาณ เป็น ๕๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือ ๔๘,๐๐๐ บาท ตอนแรกจะโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นโครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า แต่สอบถามการไฟฟ้าแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากวิธีการงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เมื่อยอดไม่เท่าเดิม จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทำให้เกิดปัญหาว่าการกันเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถกันเงินได้ ดังนั้น เพื่อความถูกต้องและไม่ให้เกิดความเสียหาย จึงขออนุมัติสภา กันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะพานทอง (ซอยบ้านนายสุริน ประโปลัง) หมู่ที่ ๑๔ จำนวนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท
	๖. โครงการก่อสร้างถนนดินข้างสระประปา-ห้วยหินลาด (คุ่มหัวทำนบ) หมู่ที่ ๑ งานดินรองพื้นทาง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งานดินขุด-ขน (ระยะทางไม่เกิน ๑ กิโลเมตร) ปริมาณดินถม จำนวน ๒,๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมงานรั้ววัชพืช-ต้นไม้ งานดินรองพื้นทาง ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถม จำนวน ๑,๒๐๐ ลบ.ม. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔.๐๐ ท่อน พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งทับแนบถนนตลอดสาย (ตามแบบ อบต.หินตาดเลขที่ ๑/๒๕๖๓) ขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่ายร้อยละ จำนวน ๑๘๑,๐๐๐บาท
	รวมจำนวน ๖ โครงการ รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่ายร้อยละ จำนวน ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ	มีทั้งหมด ๖ โครงการที่ขออนุมัติกันเงิน มีหมู่ ๗, ๓, ๑๑, ๑๔, ๑ มีท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้กองช่างกันเงินจำนวน ๖ โครงการตามที่เสนอ ยกมือครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้กันเงินจำนวน ๖ โครงการตามที่กองช่างเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งตออกเสียง ๓ เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)
ประธานสภาฯ	สำหรับโครงการบ้านเมืองเพชร ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อภาคบ่าย ขอพักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาบ่ายโมงตรงมาประชุมต่อ
ที่ประชุม	รับทราบ

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดตรวจสอบผู้เข้าประชุมเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑ คน นางบัวเรียน แก้งคำ ติดภารกิจช่วงบ่ายจึงไม่สามารถมาประชุมได้ และนายสมาน ลอยสุวรรณค์ ช่วงเช้าไม่ได้มาติดธุระ มาประชุมช่วงบ่ายทันเวลา ลำดับต่อไปเรียนเชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาฯ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ประชุมค้างกันไว้ กองช่างมีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาระเบียงและน้ำท่วมมานำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เป็นการด่วนครับ เชิญกองช่างชี้แจง

นายบรรจง นามวงษา ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ค้างกันไว้ ขอสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับโครงการนายช่างโยธา บรรเทาปัญหาระเบียงและน้ำท่วม ซึ่ง อบต.หินดาดได้ขอไปและอนุมัติแล้วได้มา ๔ โครงการ ทุกท่านดูหนังสือที่แจกไป จากกองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ ๙ สำนักงบประมาณ ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๑๑/๒๒๒๓๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาระเบียงและน้ำท่วม ในพื้นที่ ๓๐ จังหวัด ตำบลหินดาดได้โครงการ ๔ โครงการ ดังนี้

- ๑. โครงการขุดลอกสระหนองจาน บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๔๙,๒๐๐ บาท
 - ๒. โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๗๔,๔๐๐ บาท
 - ๓. โครงการขุดลอกห้วยลำฉวมกบ้านหัวสะพาน-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๔,๔๐๐ บาท
 - ๔. โครงการขุดลอกห้วยลำฉวมกบ้านโคกสะอาด-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๗๔,๔๐๐ บาท
- เป็นเงินนอก โดยจังหวัดได้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จึงความเห็นจากสมาชิกสภาฯ ว่าดำเนินการได้หรือไม่

ประธานสภาฯ ขอความเห็นจากสภาฯ โครงการของอำเภอ ๔ โครงการ มีหมู่ ๓, ๔, ๕, ๖ อำเภอ อยากได้ความเห็นจากสภาฯ อยากให้เราเห็นชอบ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ดำเนินการได้ยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการได้

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๖ ค้างไว้ ให้กองช่างชี้แจงใหม่

๕.๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและแก้ไขรูปแบบรายการรายละเอียดในสัญญาตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-โครงการขุดสระน้ำประปา บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๙๔,๐๐๐ บาท

กองช่างได้แจกเอกสารใหม่ เพื่อประกอบการชี้แจงแล้ว เชิญกองช่างชี้แจง

นายบรรจง นามวงษา ทุกท่านดูเอกสารที่กองช่างนำมาแจกรอบบาย มีระเบียบวาระการประชุมที่แก้ไข หน้าที่ ๙ และมีใบนายช่างโยธา ราคามาเสนอให้สภาฯ พิจารณาใหม่ ทางกองช่างได้ทำเอกสารประกอบขึ้นมาใหม่ที่ได้แจกให้กับทุกท่านประกอบด้วย ระเบียบวาระการประชุมหน้าที่ ๙ ข้อความใหม่/-ขออนุมัติแก้ไขรูปแบบรายการ โครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ สำหรับตัวที่แก้ไขใหม่คือ ปริมาณดินขุดจำนวน ๔,๓๐๔ ลบ.ม. แก้ไขใหม่เป็น จำนวน ๔,๓๕๔ ลบ.ม. และงบประมาณ ดำเนินการ จาก ๑๙๒,๐๐๐.- บาท แก้ไขใหม่เป็น ๑๙๔,๐๐๐.-บาท เท่ากับจำนวนที่ทำสัญญา รายละเอียดประกอบการเปลี่ยนแปลงตัวเลข มาจาก แบบ ปร.๕ สรุปประมาณราคาขุดลอกสระน้ำประปา บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ ที่ทางกองช่างได้นำมาแจกใหม่ ซึ่งเป็นการประมาณการราคาเพิ่มขึ้นให้เท่ากับ ๑๙๔,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบตามที่กองช่างเสนอมา โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้กองช่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและแก้ไขรูปแบบรายการรายละเอียดในสัญญาโครงการขุดสระน้ำประปา บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๙๔,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียงไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

- ประธานสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเรื่องใดหรือไม่
- นายมาลา แก้วมีศรี อยากสอบถามยางมะตอย หมู่ ๑๓ อยากขอ ได้ทำหนังสือมาขอแล้ว
- สมาชิกสภา หมู่ ๑๓
- นายบรรจง นามวงษา นายกฯ ให้สุวรรณชัยกับนายสุรศักดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบไปดำเนินการซ่อมถ้าจะขอทำหนังสือมาขอ
- นายช่างโยธา
- ประธานสภา นายกฯ บอกเมื่อเช้า ให้ทำหนังสือมาบอก จะให้เจ้าหน้าที่ออกไปทำให้ ปีนี้ชมรมผู้สูงอายุหินดาตจะทอดกฐินในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดห้วยยาง ครั้งที่ ๒ เรียนให้ทุกท่านทราบ ส่วนหนึ่งกฐินสามัคคีมาจากกรุงเทพฯ ตอนเช้าจะได้ตั้งขบวนไปที่วัด ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน
- นายสมหมาย ดาวไธสง การแก้ปัญหาเรื่องน้ำภัยแล้ง ปกติแต่ก่อนเราเคยแก้ปัญหาภัยแล้ง อยากปรึกษาหารือว่าการแก้ไขสมาชิกสภา หมู่ ๓ ปัญหาภัยแล้งต้องแก้หน้าฝน ตอนนี้หนองพลองได้ยืมสูบน้ำจาก อบต.หินโคนโดยการนำของนายกฯ ไปสูบลงหนองจาน ซึ่งไม่มีคลอง มีแต่ทางน้ำในทุ่งนาที่สามารถสูบน้ำสกัดลงหนองจานได้ คุ่มทำแล้วง่าย เครื่องสูบน้ำหนักเหมือนของเรา อยากให้มีตั้งงบประมาณเพื่อตั้งซื้อเครื่องสูบน้ำในโอกาสต่อไป เพื่อแก้ปัญหาให้หมู่บ้าน ตอนนี้น้ำฝนเยอะแต่ที่เก็บน้ำอยู่สูงเลยไม่เต็ม ควรเข้าแผนไว้ซื้อเครื่องสูบน้ำ ถ้า ๑ ล้านได้ครบทุกหมู่บ้าน น่าจะเข้าแผนและซื้อไว้ ถ้ามีโอกาสจ่ายขาดปี ๒๕๖๔ ถ้าได้ก็น่าจะทำ
- ประธานสภา เป็นความคิดที่ดี ความเห็นของท่านสมหมาย ดาวไธสง ถามท่านรองปลัด ว่า เราจะซื้อทุกหมู่บ้านได้หรือไม่
- นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน สามารถซื้อเป็นของ อบต.แล้วหมู่บ้านมายืมไปสูบน้ำได้ และภาระค่าน้ำมัน คนมายืมเป็นคนออก
- รองปลัด อบต. ทางแก้ปัญหาอาจขุดร่องลงสระก็ได้ แก้ปัญหาตรงนี้ก่อน
- ประธานสภา ปรึกษาเบื้องต้นก่อน มีเครื่องเดียวกว่าบ้านนั้นจะสูบเสร็จ ใ่วเวลาจำเป็นจะได้เสนอโครงการ
- นายทัศนัย พันเหนือ อย่างที่ท่านสมหมายพูด มันเบาติดตั้งง่าย ตอนแรกว่าจะเอาเงินของข้อบัญญัติมาจัดซื้อมาเป็นของสมาชิก อบต.หมู่ ๓ หมู่บ้านได้ปรึกษางานวิเคราะห์นโยบายและแผนแล้ว ซื้อไม่ได้เป็นครุภัณฑ์ ถ้าจ่ายขาดเงินสะสมจะจัดซื้อได้หรือไม่ บรรเทาภัยแล้งหน้าฝน อย่างจัดซื้อถึงน้ำไม่เห็นใส่น้ำตั้งไว้บ้านผู้นำชุมชนไม่เกิดประโยชน์เลย อยากให้พิจารณา
- นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน ไม่เหมาะที่จะใช้เงินสะสมการจัดซื้อรองปลัด อบต. ครุภัณฑ์ไม่ได้อยู่แล้ว นำเข้าแผนโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ก็ว่ากันไป
- นายนาน มาสูงเนิน น้ำลำห้วย ม.๑๕ น้ำไหลแรง ลำคูห้วยขาดบ้างทะเลหูกันบ้าง กลัวน้ำหมด พอจะมีวิธีแก้ไขหรือไม่สมาชิก อบต.หมู่ ๑๕
- นายบรรจง นามวงษา ทำเป็นฝายปูน กันน้ำไว้
- นายช่างโยธา
- ประธานสภา เมื่อไม่มี สมาชิกท่านใดเสนอใดเพิ่มเติมแล้ว ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายภูเมศ เศรษฐี)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายปรารภ นางสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และขอรับรองว่าถูกต้อง ตามการดำเนินการประชุม
ดังกล่าวทุกประการ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชวน ศรีใส)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายमितร์ อัครชาติ)

(ลงชื่อ)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางปจาร์ีย์ คัสเปอร์)